

SPU : IT ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วม 7 สถาบัน จัด

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานทั้ง 7 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยการทัพบก , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ , มหาวิทยาลัยธนบุรี , สมาคมการสถานการณืจำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย , มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย ภายใต้แนวคิด คนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณธรรม วัฒนธรรม โดย รศ.วาณี ฐาปนวงศ์ตานติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มอบโล่รางวัล, ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคารดร.สุข มาลินี พุคยาภรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558

ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทางด้านวัตถุการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน รวมถึงกระแสนิยมต่างชาติได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทย จนทำให้คนไทยสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ตั้งงามความเจริญทางด้านจิตใจกำลังเสื่อมลงในทุกสังคมจนเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะเยียวยาได้ สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการฟื้นฟูคุณธรรม และจริยธรรมในตัวบุคคลตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพื่อพัฒนาให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตของผู้คนในชาติ รวมทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และร่วมกันรักษาสิ่งที่ดีงามในชาติของตนให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 8 สถาบันจึงร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้เกิดความรักและเห็นถึงคุณค่าความเป็นไทยในรูปแบบการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย ภายใต้แนวคิด โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณธรรม วัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการสร้างสื่อดิจิทัล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ศึกษารวมองค์ความรู้ในสังคมไทยและประมวลผลเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของโครงการและสื่อดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในสังคม นำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและสร้างสรรค์ต่อไป

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการส่งผลงานทุกประเภทการประกวด ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรอบตัดสิน ทั้งระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสิ้น 137 ผลงาน ในการจัดประกวดในครั้งนี้ผลปรากฏว่า รางวัลยอดเยี่ยม Best of The Best ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อผลงาน “ครูช่างปล่อยของ สอนน้องสร้างหุ่นยนต์คุณธรรมจากขยะ” รางวัลยอดเยี่ยม Best of The Best ระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชื่อผลงาน “เยาวชนไทยใจอาสา” ชื่อทีม New Generation และรางวัลยอดเยี่ยม Best of The Best ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชื่อผลงาน “ห้องถิ่นนี้...เมืองศรีราชา ” ชื่อทีม A New Blood โดยทีมที่ชนะการประกวดทุกระดับ จะรับโลรางวัลและเกียรติบัตรจาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นอกจากกิจกรรมการประกวดแล้ว ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการและเวทีแสดงกิจกรรม การแสดงเพื่อให้ความรู้ด้านสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม วัฒนธรรมไทยและค่านิยมไทย 12 ประการ อีกด้วย